

'ป็นสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก'



ชาสุ



ถ่านไผ่



ถ่านไผ่



สัมภาษณ์พิเศษ

ทิมข่าวภูมิภาค



อภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์
พ.อ.สพท.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เป็นหน่วยงานน้องใหม่ภายใต้ชายคากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพให้เกิดความยั่งยืน

เป็นเวลาเกือบ 4 ปี ที่หนึ่งในภารกิจหลักในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชนและท้องถิ่น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิด "ฟ้าใส แกลลอรี่" หรือศูนย์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างช่องทางการตลาด อันจะเป็นศูนย์ประสานการติดต่อธุรกิจระหว่างคนในท้องถิ่นกับผู้ประกอบการ และในช่วงขวบปีที่ 4 นี้เอง ก็เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อเนื่องคือ "ธุรกิจก้าวหน้า" อันเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานแล้ว พร้อมกับผลักดันการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ในเรื่องนี้ "อภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์" ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจก้าวหน้านับเป็นการต่อยอด

การส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชีวภาพระดับชุมชน โดยที่ผ่านมา สพภ. ได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งแล้วกว่า 60 ชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพแล้วกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ มีสินค้ากว่า 20 รายการที่ได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสินค้าแต่ละรายการก็จะถูกนำไปจัดโชว์ใน "ฟ้าใส แกลลอรี่" เพื่อเป็นช่องทางในการประสานงานทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและคนในชุมชน

เมื่อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สพภ. ก็ได้มีการศึกษาตลาดในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดยุโรป หรืออียู ซึ่งเป็นตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมาก โดยเฉพาะสินค้า

บริโภคจำพวกสมุนไพรไทย โดยสินค้าหลัก 5 รายการ ที่ผ่านการคัดสรรว่าสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ ประกอบไปด้วย สมูถ่าน สมูมั่งคุด ชาสุ และข้าวอินทรีย์อีก 2 ชนิด ซึ่งเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะได้รับ

ความนิยมในตลาดยุโรปได้ไม่ยาก

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สินค้าชุมชนเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นปีละเกือบ 8 ล้านบาทต่อปี หรือกว่า 18,000 บาทต่อชุมชนต่อเดือน

ผอ.สพภ.กล่าวอีกว่า การคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการปีแรกๆ มี 35 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ในปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 60 ชุมชน โดยการคัดเลือกชุมชนดูจากลักษณะของพื้นที่ก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่เคยถูกรุกป่าหรือเข้าไปอยู่อาศัยหรือไม่ เพราะหากมี

การบูรณาการต้องกันไม่ให้เข้ามกรุกต่อ เราอีกหา
ชุมชนเหล่านี้มาเข้าร่วมโครงการ

ในปีแรกๆ ได้ให้มหาวิทยาลัย
มหาสารคามช่วยทำ เป็นในลักษณะของนำ
ร่อง แล้วก็ทำระบบขึ้นมาทำโมเดลขึ้นมาเพื่อ
ที่จะขยายผลและในปีต่อมา ก็ร่วมกับสำนัก
งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
หลัก เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว
ซึ่งเขาจะดูว่าชุมชนไหนที่เข้าข่ายในลักษณะ
แบบนี้มีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการทำลาย
ป่าหรือว่าเข้าไปบุกรุก เราก็เลือกมา ในปีนี้
มี 25 ชุมชน ตรงนี้ สพท.ได้ประสานกับทาง
อบต.ให้ข้อมูล และช่วยกันทำงาน

"การทำงานด้านการอนุรักษ์และสร้าง

ความรู้ให้กับชาวบ้านต้องอาศัยองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือ
ข่ายด้วย เพราะมีข้อมูล และภารกิจในด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้ว"

ผอ.สพท. กล่าวต่ออีกว่า การทำงาน
ร่วมกับชุมชนค่อนข้างยาก เพราะชาวบ้าน
มักจะชินกับวิถีชุมชนเดิมที่เคยทำมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ให้เขาเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่ได้
รับรู้มาตั้งแต่อดีตก็ไม่ได้ถูกเสมอไป แต่เรา
ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้วัตถุบิจจากท้องถิ่น
และการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานมหกรรมทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นทุกปี
เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการ
ศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรเพื่อสังคม ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญ
กับ CSR กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน รวมไปถึงการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
พัฒนาธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนด้วย

"สำหรับในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของ
สพท. ก็ประจวบเหมาะที่จะเป็นปีมหามงคล
ในการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

ประกอบกับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสได้รับการถวายพระสมัญญานาม

"พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ" และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ"

โอกาสนี้ ระบุว่า ดังนั้นในปี 2554 นี้
สพท.จึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2554 ในวันที่ 2-3 กันยายน 2554 ที่ศูนย์ประชุม 2 และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านทั้ง 3 พระองค์ โดยภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งนำเสนอพระราชกรณียกิจทั้ง 3 พระองค์ที่เกี่ยวข้อง

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้รวบรวมพรรณไม้พระราชทาน พรรณไม้ทรงโปรด และพรรณไม้หายากไว้อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดแสดงผลงานในรอบ 4 ปีของ สพท.ที่เข้าไปส่งเสริมชุมชนและผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ จัดแสดงสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์ เช่น ไก่ฟ้า กวาง จระเข้ งูสวยงาม และนกมาคอส์ เป็นต้น

"ส่วนการสัมมนาทางวิชาการมีหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เช่น หัวข้อ "พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ" โดย Prof. Pei Shengji จากสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้บรรยาย หัวข้อ "ยุคใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐาน

ชีวภาพไทย" โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมอภิปราย ดำเนินรายการโดย นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินการรายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมาย"

สำหรับการจัดงานในปี 2554 นี้ จะ

มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้ใดสนใจสามารถเข้าร่วมพูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพได้